

# ซิลเพชฌฆาต'บินลาติน'เปิดปาก

วอชิงตัน • อดีตทหารหน่วยซิล ผู้ลั่นกระสุนนัดแรกสังหาร “อุซามะห์ บินลาติน” เปิดปากให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรก เผยชีวิตตกอับหลังปลดประจำการจากกองทัพเรือ กลายเป็นคนว่างงาน หวาดระแวงตัวเองและครอบครัวถูกล้างแค้น

อดีตคอมมานโดสังกัด หน่วยซิลของกองทัพเรือสหรัฐฯ นายนี้ยังคงปิดบังตัวตนของเขา ในบทสัมภาษณ์ยาวเหยียดของกับนิตยสารเอลโคเวิร์ แม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีสมาชิกหน่วยซิลที่ร่วมภารกิจเด็ดชีพหัวหน้าใหญ่ของเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะห์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2554 ด้วยนายหนึ่ง เขียนหนังสือชื่อ “No Easy Day” ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้ว และถูกเปิดเผยชื่อแล้วว่าคือ แมตต์ บิสซอนเน็ตต์

ซิลนายนี้ซึ่งบทความใช้คำเรียกขานแทนว่า “มือลั่นไก” เปิดเผยช่วงวินาทีก่อนที่เขาจะลั่นกระสุน 3 นัดใส่บินลาตินบนชั้นสามของบ้านหลังนั้นในเมืองแอบบอตดาบ์ดของปากีสถาน ว่าบินลาตินดูสับสน และตัวสูงกว่าที่เขาคิดไว้มาก

เขาบอกด้วยว่า บินลาตินอยู่กับภรรยาอายุน้อยที่สุดของเขา เขาผลักตัวเธอมาข้างหน้าบริเวณนั้นมีปืนเอเค-47 อยู่ด้วย พวกเขาไม่รู้ว่าจะสวมเสื้อกั๊กระเบิดอยู่หรือไม่และถูกผลักมาให้พลีชีพหรือไม่ แต่บินลาตินเข้าคว่ำปืน เขาเป็นภัยคุกคาม ตน

จึงยิงเขาที่หน้าผากเพื่อปิดโอกาสไม่ให้ลั่นกระสุน “วินาทีนั้น ผมยิงเขา สองนัดที่หน้าผาก เขาล้มลงที่พื้นหน้าเตียง ผมยิงเขาซ้ำอีกนัดที่ตำแหน่งเดิม...เขาตาย ไม่ขยับเขยื้อน ลั่นหัวออกมา”

บทสัมภาษณ์ของเขายังยืนยันข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเรื่องข้างต้นด้วยว่า เมื่อบินลาตินถูกยิงล้มลง ซิลอีกหลายคนได้กระหน่ำยิงเขาซ้ำที่หน้าอกและขา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในเวลาแค่ 15 วินาทีเท่านั้น แต่ช่วงเวลาที่ยาวนานจิตใจมากที่สุดคือเมื่อซิลนายนี้รู้ว่าเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กปล่อยหล่นลำหนึ่งตกกระแทกพื้น พวกเขาหนีถึงการขโมยรถแล้วขับไปกรุงอิสลามาบัด แต่ทว่าทีมปฏิบัติการพิเศษทั้งหมดกลับมากำกับด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่เหลือและไม่มีใครเจ็บหรือตาย

ภายหลังทั้งหมดกลับออกจากแอบบอตดาบ์ดไปถึงฐานทัพที่เมืองจาลาลาบัดในอัฟกานิสถาน “ผู้ลั่นไก” ได้นำตัวเจ้าหน้าที่ซีไอเอหญิง ซึ่งต่อมาตัวละครของเธอคือตัวเอกในหนังสือ “Zero Dark Thirty” มาดูศพบินลาติน “เรามองที่ศพ ผมถามเธอว่า ‘นี่ใช่คนที่คุณต้องการหรือเปล่า’ เธอก็ร้องไห้ ตอนนั้นผมจึงถอดตลับกระสุนออกจากปืนแล้วให้เธอไว้เป็นที่ระลึก เหลือกระสุน 27 นัด ‘ผมหวังว่ากระสุนนี้จะทำให้เธอไว้เป็นที่ระลึก’ นี่... นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นเธอ”

เอลโคเวิร์เขียนบทความสัมภาษณ์ชิ้นนี้โดยเน้นที่ชะตากรรมของ “ผู้ลั่นไก” นายนี้ผ่านหัวเรื่องว่า “บุรุษผู้สังหารอุซามะห์ บินลาติน ชีวิตตกอับ” โดยเปิดเผยว่าหลังจากลาออกจากทหาร เขาก็กลายเป็นคนว่างงาน ไม่ได้บำเหน็จบำนาญ เนื่องจากรับใช้กองทัพเรือแค่ 16 ปี แต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นทหารอย่างน้อย 20 ปี ไม่มีประกันสังคม และครอบครัวก็ไม่ได้รับการคุ้มครองชีวิต เขาต้องสอนภรรยาให้รู้วิธียิงปืนเพื่อป้องกันตัว ขณะที่ภรรยาของเขาที่ตัดพ้อเช่นกันว่า สาบสูญให้ประเทศมากมาย แต่ตอนนี้เขากลับถูกทอดทิ้ง.